

**DIỄN VĂN KHAI MẠC KỲ HỌP LẦN THỨ SÁU
– HĐND HUYỆN KHÓA 11, NHIỆM KỲ 2016-2021**

Kính thưa:

.....

- Thưa các vị đại biểu HĐND huyện cùng các vị khách quý.

Trong không khí vui mừng, nô nức đón chào năm mới 2018 trên khắp cả nước. Hôm nay, HĐND huyện Côn Đảo, khóa 11 (nhiệm kỳ 2016-2021) long trọng tổ chức Kỳ họp thứ Sáu, kỳ họp thường lệ cuối năm 2017. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, quý vị khách quý đã tham dự kỳ họp và toàn thể cử tri huyện nhà lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt, thân thiết nhất.

Thưa các vị đại biểu HĐND huyện cùng các vị khách quý và toàn thể cử tri huyện nhà!

Theo chương trình của Kỳ họp lần này, sẽ dành phần lớn thời gian để các vị đại biểu HĐND huyện và các vị khách mời nghe, thảo luận về các báo cáo, tờ trình về kết quả công tác giám sát năm 2017 và phương hướng năm 2018 của Thường trực HĐND huyện; nghe báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018 của 02 Ban HĐND huyện; nghe các báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và thực thi luật pháp trên địa bàn năm 2017 và dự kiến nhiệm vụ trong năm 2018, về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm – sửa chữa tài sản, sự nghiệp kinh tế năm 2017, kế hoạch năm 2018 và kế hoạch đầu tư công 3 năm 2018 – 2020; nghe báo cáo kết quả thu, chi ngân sách năm 2017, dự toán ngân sách và dự kiến phân bổ ngân sách huyện năm 2018; nghe báo cáo của các cơ quan TAND, VKSND và Chi cục THA DS huyện về tình hình và kết quả thực thi nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018.

Kỳ họp cũng sẽ nghe Ban thường trực UBMT TQVN báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri huyện nhà tại 7 hội nghị TXCT trước kỳ họp và nghe Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo về kết quả công tác xây dựng chính quyền năm 2017 và những kiến nghị của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội gửi đến Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện.

Các vị đại biểu HĐND huyện sẽ thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn của các thành viên UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan. Đây là hình thức hoạt động giám sát của HĐND, của cử tri và Nhân dân thông qua

tại kỳ họp, nhất là giám sát việc thực hiện sau trả lời của các cơ quan hữu quan. Tôi đề nghị các vị đại biểu chất vấn, cũng như lãnh đạo các cơ quan chuyên môn được UBND huyện ủy quyền trả lời chất vấn cần đi sâu vào các vấn đề trọng tâm, đúng nội dung, chính xác, ngắn gọn, đúng thẩm quyền.

Kỳ họp sẽ thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ của HĐND huyện và nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của huyện nhà năm 2018,..

Với khối lượng công việc của kỳ họp tương đối lớn và nhiều nội dung quan trọng. Vì vậy, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện phải làm gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung thảo luận, đề xuất, hiến kế, đồng thời chất vấn, trao đổi thẳng thắn trên tinh thần xây dựng và phát triển, tập trung vào những vấn đề mà HĐND huyện cũng như cử tri đã ý kiến, kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được cơ quan chức năng giải quyết hoặc giải quyết chưa được thỏa đáng. Từ đó phân tích, làm rõ những hạn chế, yếu kém; xác định trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, từng cá nhân trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện để xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những biện pháp thiết thực để tập trung tháo gỡ trong thời gian tới. Các vị đại biểu hãy phát huy hết tinh thần trách nhiệm để xứng đáng với sự tin nhiệm mà cử tri Côn Đảo đã tin tưởng giao cho chúng ta.

Toàn bộ chương trình nghị sự của Kỳ họp sẽ được trực tiếp trên sóng truyền thanh của Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, vì vậy tôi mong cử tri toàn huyện quan tâm theo dõi, giám sát hoạt động của kỳ họp và tiếp tục tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho Hội đồng nhân dân huyện trong thời gian tới.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ Sáu – HĐND huyện khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021. Chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.